



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ฯ

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

ตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย การโอน และการเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ได้คัดเลือกข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และรัฐมนตรีเจ้าสังกัดผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกแล้ว ดังนั้น จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และที่ นร ๑๐๐๖/ว ๒๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยจะต้องส่งผลงานดังกล่าวภายใน ๙ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จนถึงวันที่กรมสุขภาพจิตประทับตรารับหนังสือและผลงานเพื่อขอรับการประเมินผลงานที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ถ้าหากวันครบกำหนดส่งผลงานเป็นวันหยุดราชการให้นับวันที่เปิดทำการในวันถัดไปเป็นวันครบกำหนด และให้ขยายระยะเวลาการจัดส่งผลงานได้อีก ๖ เดือน เว้นแต่กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกจะเกษียณอายุราชการในบังคับประมาณใด ให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินถึงกรมสุขภาพจิตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ เดือน ในบังคับประมาณนั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ได้รับการคัดเลือกยังไม่ส่งผลงานจะถือว่าไม่ประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยผลการคัดเลือกดังกล่าวกำหนดให้มีการทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนี้

ทั้งนี้ การทักท้วงหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่า ข้อทักท้วงเป็นการกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต ให้ดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วง เพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามที่เหมาะสมต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อการย้าย การโอน และการเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต

แบบประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลและได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
ตำแหน่งที่พิจารณาคัดเลือก

ลำดับที่	ตำแหน่งที่คัดเลือก/หน่วยงาน	ผู้ได้รับคัดเลือก/หน่วยงาน	ชื่อผลงานทางวิชาการที่เสนอประเมิน	ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน
๑	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช หรือสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๑๘ โรงพยาบาลสวนปรุง	นางดวงกมล ตั้งวิริยะไพบุลย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) ตำแหน่งเลขที่ ๒๔๔๖ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์	๑. Development and psychometric evaluation of a Thai Diagnostic Autism Scale for the early diagnosis Of Autism Spectrum Disorder ๒. The Optimal Cut-Off Point for Thai Diagnostic Autism Scale and Probability Prediction of Autism Spectrum Disorder Diagnosis in Suspected Children ๓. ภาวะออทิสซึมในเด็กปฐมวัยที่สงสัย พัฒนาการไม่สมวัยหรือออทิสซึม : การศึกษานำร่องในจังหวัดเชียงใหม่	การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยออทิสติก ในประเทศไทย



ลำดับที่	ตำแหน่งที่คัดเลือก/หน่วยงาน	ผู้ได้รับคัดเลือก/หน่วยงาน	ชื่อผลงานทางวิชาการที่เสนอประเมิน	ข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน
๒	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช หรือสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๒ โรงพยาบาลศรีธัญญา	นางสาวรัชณี ฉลองเกื้อกูล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๒ โรงพยาบาลศรีธัญญา	๑. การพัฒนาแอปพลิเคชันการดูแลเด็ก โรคสมาธิสั้นแบบบูรณาการระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการแพทย์ ๒. การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับ โรคออทิสติกสเปกตรัมวัยผู้ใหญ่ ในโรงพยาบาลศรีธัญญา	การพัฒนางานด้านสุขภาพจิตและ จิตเวชในวัยรุ่นเพื่อลดการเกิดปัญหา บุคลิกภาพแปรปรวนและโรคทาง จิตเวชในวัยรุ่นไทย
๓	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช หรือสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน) ตำแหน่งเลขที่ ๑๓๓๒ โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์	นายสันติชัย ฉ่ำจิตรชื่น นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๓ โรงพยาบาลศรีธัญญา	การพัฒนาแนวปฏิบัติการรักษาด้วยไฟฟ้า แบบใช้ยาระงับความรู้สึก (Modified ECT)	การพัฒนาให้โรงพยาบาลศูนย์ มีการรักษาด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยจิตเวช

